

Số: /UBND-CA

Vị Xuyên, ngày tháng 5 năm 2023

V/v tăng cường thực hiện đợt cao điểm
cấp CCCD, đăng ký và kích hoạt tài
khoản định danh điện tử (VNeID)

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1335/UBND-NCPC, ngày 11/4/2023 của Ủy ban nhân tỉnh Hà Giang, về việc tăng cường đợt cao điểm cấp CCCD, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Qua theo dõi việc triển khai thực hiện việc chỉ tiêu cấp CCCD, đăng ký và kích hoạt tài khoản ĐDDT cho công dân trên địa bàn cơ bản các xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, huy động các ngành, các lực lượng tham gia, bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng như: Tính đến ngày 15/5/2023 đã có **08** địa bàn đạt chỉ tiêu cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện cấp CCCD, gồm: **xã Tùng Bá; xã Xín Chải; xã Thanh Đức, thị trấn Việt Lâm, xã Quảng Ngần, xã Cao Bồ, xã Bạch Ngọc**. Tỷ lệ thu nhận hồ sơ định danh điện tử mức 1 và mức 2 trên địa bàn huyện đạt **20.785** hồ sơ (*Đạt 25 % chỉ tiêu được giao*). Một số địa bàn có tỷ lệ thu nhận hồ sơ và kích hoạt cao như: **TT Việt Lâm** thu nhận **2.330** hồ sơ đạt **50,4 %**, tỷ lệ kích hoạt đạt **20%**; **TT Vị Xuyên** thu nhận **3.563** hồ sơ đạt **47,8%**, tỷ lệ kích hoạt đạt **23%**.

Tuy nhiên, một số xã chưa vào cuộc quyết liệt, chưa huy động được các ngành, các lực lượng tham gia, còn phó mặc cho lực lượng Công an cơ sở, kết quả đạt được rất thấp như:

- Địa bàn có số công dân đủ tuổi cấp CCCD nhưng chưa cấp CCCD còn nhiều: **Xã Minh Tân 123** công dân, **xã Thuận Hòa 86** công dân; **Xã Trung Thành 67** Công dân; **xã Đạo Đức 54** công dân; **xã Ngọc Minh 43** công dân. (*Có bảng thống kê cụ thể kèm theo*)

- Địa bàn có tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử rất thấp: **Thượng Sơn 2%**; **Lao Chải 2,3%**; **Ngọc Minh 2,4%**; **xã Thuận Hòa 3,1%**; **xã Minh Tân 3,2%**; **xã Phú Linh 3,4%** (*Có bảng thống kê cụ thể kèm theo*)

Từ các kết quả, thực trạng nêu trên. Chủ tịch UBND huyện biểu dương các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước cho 100% công dân trên địa bàn; có kết quả thu nhận, đăng ký hồ sơ, kích hoạt tài khoản ĐDDT đạt cao. Đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy, tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (*Phấn đấu đến ngày 15/6/2023 hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD và định danh điện tử UBND tỉnh giao*). Trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các xã thị trấn tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Công văn số 868/UBND-CA, ngày 24/4/2023, về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công dân tham gia thu nhận hồ sơ CCCD, đăng ký định danh điện tử; phải luôn xác định rõ đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã phải huy động toàn diện các ngành, các lực lượng, đoàn thể, Tổ triển khai Đề án 06 cơ sở, Tổ công nghệ số cộng đồng, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, Tổ đảng 213... cùng tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tích cực đăng ký và kích hoạt tài khoản ĐDDT, không được có quan điểm đây là nhiệm vụ của riêng lực lượng Công an, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra, để góp phần vào công tác Chuyển đổi số của huyện nói chung và Đề án 06 nói riêng, xây dựng mục tiêu công dân số, xã hội số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch khác.

Quá trình triển khai thực hiện cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, từng đối tượng như: Thông qua các buổi họp thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; qua hệ thống loa FM, mạng xã hội; thông báo danh sách những công dân chưa đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDDT, kèm tài liệu hướng dẫn để công dân tự thực hiện; đối với những công dân không tự kích hoạt được thì mời tập trung đến nhà văn hóa thôn, tổ, đến trụ sở UBND, Công an xã, thị trấn để được hướng dẫn, đặc biệt chú trọng thành lập các Tổ tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản lưu động (*Tổ tuyên truyền, hướng dẫn lưu động*) theo Công văn số 868/UBND-CA, ngày 24/4/2023 để “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn cho người dân (*giao chỉ tiêu cụ thể cho các thành viên Tổ tuyên truyền, hướng dẫn lưu động để các thành viên chủ động, linh hoạt trong việc bố trí, sắp xếp thời gian tuyên truyền, hướng dẫn cho công dân*).

Chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải nắm vững và hướng dẫn cho công dân cách đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDDT và sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào Cổng DVC quốc gia, thực hiện DVC trực tuyến.

3. Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, thành viên Tổ công tác Đề án các cấp, Tổ công nghệ số cộng đồng ngoài việc phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện, phải có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn cho người thân, gia đình đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDDT theo chỉ đạo tại Công văn số 868/UBND-CA (*trường hợp nào không thực hiện nghiêm túc, các thôn, tổ dân phố, các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo cơ quan, cấp có thẩm quyền và UBND huyện để phê bình và xem xét trách nhiệm, thi đua*).

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (*nhất là cán bộ trẻ, cán bộ trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên*), lực lượng đoàn viên, giáo viên, học sinh, sinh viên phải tích cực tham gia các Tổ tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDDT lưu động tại các thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú, công tác (*trường hợp nào không tích cực tham gia, các thôn, tổ dân phố, các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo cơ quan, cấp có thẩm quyền và UBND huyện để phê bình và xem xét trách nhiệm, thi đua*).

Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 cấp xã có trách nhiệm thông kê danh sách những công dân chưa được đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDDT để thông báo đến từng công dân tham gia thực hiện, đồng thời để giao chỉ tiêu cụ thể cho các Tổ tuyên truyền, hướng dẫn lưu động và các thành viên Tổ lưu động để chủ động tuyên truyền, hướng dẫn (theo mẫu gửi kèm Công văn này).

4. Trung tâm văn hóa thể thao và Du lịch huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD, đăng ký kích hoạt tài khoản ĐDDT. Chú trọng công tác tuyên truyền về lợi ích của thẻ CCCD gắn chip, tài khoản ĐDDT (VNeID) để người dân hiểu, chủ động, tự giác tham gia; tuyên truyền về các tiêu chí thi đua khen thưởng; trách nhiệm của các ngành, các lực lượng và toàn xã hội trong việc tham gia thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số, là tiêu chí quan trọng để bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm đối với các tập thể, cá nhân từ huyện đến cơ sở.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động các hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện đợt cao điểm cấp CCCD, đăng ký và kích hoạt tài khoản ĐDDT; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc cơ sở tích cực tham gia các Tổ tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt tài khoản ĐDDT lưu động tại các thôn, tổ dân phố.

6. Đối với các địa bàn có kết quả đạt thấp cần nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và có biện pháp khắc phục ngay, đồng thời khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDDT. Nếu trong thời gian tới không có chuyển biến rõ rệt, yêu cầu báo cáo giải trình và sẽ xem xét trách nhiệm, thi đua của các tập thể, cá nhân người đứng đầu của các đơn vị liên quan.

8. Giao Công an huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị; phối hợp với Phòng nội vụ tham mưu làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thực hiện đợt cao điểm, đồng thời phê bình, nhắc nhở, xem xét trách nhiệm, thi đua đối với những tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- TTr. Huyện ủy (B/cáo);
- Như trên (T/hiện);
- Phòng CSQLHC về TTXH-CAT (T/dõi);
- CT, Các PCT UBND huyện;
- LĐ, CVVP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hoàng Thanh Tịnh